

PHỤ NỮ THÁI BÌNH

Để phong trào thi đua ngày càng tỏa sáng

Những năm qua, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh triển khai sâu rộng, qua đó phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.



Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình tặng quà phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong phát triển kinh tế, hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào, các mô hình như: phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, phụ nữ Thái Bình làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững... Chị em đã tích cực học tập, tiếp thu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; mạnh dạn đầu tư chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng cánh đồng mẫu; tích tụ ruộng đất; vay hơn 1.900 tỷ đồng từ nguồn vốn các ngân hàng để đầu tư phát triển kinh tế; tham gia học nghề, mạnh dạn, sáng tạo khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Hội viên, phụ nữ ngày càng tự tin tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ, các vấn đề của địa phương; thực hiện quyền dân chủ, tham gia giám sát, phân biệt, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Phong trào thi đua yêu nước của hội được đẩy mạnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng những việc làm cụ thể, chị em đã tiết kiệm với số tiền 161,2 tỷ đồng, cho nhau vay không lấy lãi, hỗ trợ bằng tiền, con giống, vật tư với số tiền hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Nhiều mô hình làm theo Bác ở các địa phương được nhân rộng như mô hình cấp lá yêu thương của Hội LHPN huyện Kiến Xương; mô hình hũ gạo tình thương của Hội LHPN huyện Vũ Thư, Đông Hưng, mô

Quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực được các cấp, các ngành biểu dương, tôn vinh, khen thưởng. Trong đó, UBND tỉnh và Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen cho 229 lượt tập thể, 51 cá nhân; Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 218 lượt tập thể, 236 cá nhân.

hình nổi chào nghĩa tình của Hội Phụ nữ Công an tỉnh...

Cán bộ, hội viên, phụ nữ Thái Bình cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động trong từng giai đoạn và đạt kết quả cao như “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Hội LHPN tỉnh đã ủng hộ, giúp đỡ số tiền, quà trị giá 186 triệu đồng, Hội LHPN thành phố Thái Bình trao tặng 30 triệu đồng, Hội LHPN huyện Đông Hưng trao tặng 30 triệu đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; Hội LHPN huyện Hưng Hà phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ủng hộ nhân dân xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá 5,3 tấn gạo, 50 triệu đồng, xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 15 triệu đồng.

Hàng năm, Hội LHPN tỉnh phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện nhiều đợt thi đua đặc biệt: “Phụ nữ Thái Bình đoàn kết, sáng tạo, thi đua

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (năm 2016); “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII” (năm 2017); “Phụ nữ Thái Bình chung sức bảo vệ môi trường” (năm 2018); “Phụ nữ Thái Bình tích cực hành động vì an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình” (năm 2019). Thông qua đó, nhiều hoạt động, mô hình cụ thể, thiết thực được đánh giá, biểu dương, khen thưởng.

Một trong các phong trào thi đua được các cấp hội tập trung triển khai thực hiện, chị em hăng hái hưởng ứng và được đánh giá cao là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các phong trào, cuộc vận động này được cụ thể hóa bằng các phong trào: “Phụ nữ Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”,

“Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Phụ nữ Thái Bình làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”... Hàng năm, 100% cơ sở hội đăng ký với hội LHPN huyện, thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương hơn 500 công trình tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mỗi năm, các cơ sở hội đã giúp hơn 3.000 hộ gia đình đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch; giúp hơn 600 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Trong 5 năm qua, đã có 121 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo được xây dựng từ sự ủng hộ, chia sẻ của phụ nữ toàn tỉnh với số tiền trên 4,3 tỷ đồng; 181.087 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia bảo hiểm thân thể; 215.186 người tham gia bảo hiểm y tế; tham gia 130 mô hình “Tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế”, “Tặng thẻ bảo hiểm y tế”... Chị em cũng phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế bằng tiền mặt, ngày công, con giống, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể... với số tiền hàng tỷ đồng. Đặc biệt, phụ nữ thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới với nhiều mô hình, tiêu biểu như: nhà sạch - vườn đẹp; chi hội 5 không, 3 sạch gắn với làng 3 sạch kiểu mẫu, đường hoa phụ nữ. Các cấp hội đã nhân rộng mô hình hạn chế sử dụng túi nilon; sử dụng làn đi chợ; không sử dụng đồ nhựa một lần. Các mô hình: thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng của phụ nữ Hưng Hà; cánh đồng sạch của phụ nữ Thái Thụy; đoạn đường phụ nữ tự quản của phụ nữ Quỳnh Phụ, thành phố Thái Bình; phân loại rác thải tại hộ gia đình, phụ nữ tự quản về công tác vệ sinh môi trường của phụ nữ Tiên Hải; thu gom phế liệu gây quỹ hội của phụ nữ Vũ Thư... đã góp phần nâng cao ý thức của nhân dân trong bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, phụ nữ trên các lĩnh vực còn sôi nổi hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do ngành, địa phương phát động như: “Phụ nữ Công an Thái Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Day tốt, học tốt”... với nhiều phần việc, công trình, cách làm hiệu quả, sáng tạo.

Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và những kết quả đã đạt được, phụ nữ Thái Bình đoàn kết, tự tin, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo để phong trào thi đua ngày càng tỏa sáng, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thái Bình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước: “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

PHẠM THỊ KIM DUNG
(Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh)

CÁC CẤP HỘI PHỤ NỮ

Thực hiện nghị quyết của Đảng

Thời gian qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Sau khi các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy được ban hành, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện và nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện trong các cấp hội.

Hội LHPN 8/8 huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền nghị quyết và triển khai tới hội LHPN 286 xã, phường, thị trấn. Hội LHPN cơ sở phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai, học tập nghị quyết cho cán bộ chủ chốt cơ sở, cán bộ nữ, đảng viên nữ; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ, các lớp chuyên đề giáo dục chính trị, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở... Các cấp hội cũng tuyên truyền thông qua các website của hội; bản tin sinh hoạt hội viên, qua hội thi, sân khấu hóa, đĩa CD, DVD. Các cấp hội tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tuyên truyền nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên; phân công cán bộ tham gia các hội thi báo cáo viên giới các cấp, đã có nhiều cán bộ hội đạt giải cao trong các hội thi.

Trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết thành các nội dung hoạt động thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các đề án, các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng,

các cấp hội LHPN đã gắn kết nhuần nhuyễn nội dung Nghị quyết với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; đề án “Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, tăng cường thực hiện bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đến năm 2020”, đề án “Xây dựng con người phát triển toàn diện về trí tuệ, tư tưởng, đạo đức và thể chất đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Thái Bình”... Nhân kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật... Đồng thời, tổ chức các hoạt động về nguồn vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10. Hàng năm, tổ chức hàng nghìn lớp chuyên đề tuyên truyền nâng cao kiến thức mọi mặt cho hội viên, phụ nữ. Các cấp hội cũng tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ quần chúng; hướng dẫn, khuyến khích hội viên, phụ nữ tham gia sáng tạo, lưu truyền và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của dân tộc thông qua các làn điệu chèo truyền thống, thơ, tiểu phẩm

lưu đĩa CD cung cấp cho cơ sở tuyên truyền trong các kỳ sinh hoạt. Hướng ứng phong trào mỗi hội viên, phụ nữ tự chọn một môn thể thao phù hợp, các câu lạc bộ thể dục thể thao ra đời với nhiều loại hình đa dạng thu hút đông đảo đối tượng, lứa tuổi tham gia như dân vũ, yoga, aerobic, dưỡng sinh...

Thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc tiếp tục được hội duy trì hiệu quả, thiết thực. Đặc biệt, các cấp hội đã thực hiện các nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu bằng nhiều mô hình sản xuất hàng hóa, mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tín chấp nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội; các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực gia đình... đã thu hút hàng trăm nghìn lượt phụ nữ tham gia, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Có thể khẳng định, việc đưa nghị quyết của Đảng đến với hội viên, phụ nữ trong nhiều năm qua đã được các cấp hội triển khai, thực hiện có hiệu quả góp phần giúp cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ nắm vững quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ giải pháp của Đảng, tạo được sự thống nhất, đồng thuận và tích cực thực hiện đạt được kết quả lớn mạnh trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, là tiền đề xây dựng Thái Bình phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo.

TÔ THỊ THANH THỦY
(Trưởng ban Tuyên giáo, Hội LHPN tỉnh)



Các phong trào thi đua yêu nước được các cấp hội phụ nữ phát động đã tạo khi thế sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong ảnh: Công nhân Công ty May Hiếu Lập (xã Bình Định, huyện Kiến Xương) thi đua lao động sản xuất.



Phụ nữ xã Đông Động (Đông Hưng) mở lợn nhựa tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo.



Mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng được phụ nữ huyện Hưng Hà tham gia tích cực.



Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thụy Liên (Thái Thụy) tham gia trồng, chăm sóc đường hoa, góp phần làm đẹp cảnh quan.